

BĂNG VỆ SINH MẮT VỆ SINH

đe dọa sức khỏe hàng vạn phụ nữ

Phóng sự điều tra của PHAN MANH

Như Pháp lý cuối tháng 6/2009 chúng tôi đã có phóng sự điều tra về những “tập đoàn nhà quê” chuyên sản xuất băng vệ sinh “siêu” rẻ và công nghệ “siêu” tạm bợ. Nghi chất lượng những sản phẩm này cũng rất tệ đe dọa sức khỏe hàng vạn phụ nữ. Cẩm lô băng vệ sinh 15 gói được mua với giá 16.500 đồng, đặt vào tận tay các chị em phụ nữ, chúng tôi ghi lại những bức xúc và bất bình về chất lượng loạt sản phẩm nhạy cảm này.

Từ phòng kiểm nghiệm đến thực tế

Mang sản phẩm BVS được sản xuất tại Xuân Lâm đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 để thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm sản phẩm này cho thấy, ở trong 1 gam thì có 55 tế bào vi khuẩn hiếm khí (phương pháp thử ISO 4833) và 25 bào tử nấm men mốc (phương pháp thử ISO 7954). Trong khi bảng quy chuẩn cho phép của sản phẩm chính hãng Kotex số tế bào vi khuẩn hiếm khí hay bào tử nấm, men, mốc chỉ là: 0. Việc này đã cho thấy những cơ sở khoa học về mức độ nguy hại của những miếng BVS được sản xuất mà quy trình khử trùng không đảm bảo (như kỳ trước đã đưa tin).

Được biết đây là sản phẩm có đặc

thù riêng, vào những “ngày đặc biệt” BVS này được sử dụng kết hợp với sự phức tạp trong môi trường cơ thể của chị em phụ nữ thì sẽ là dịp để các loại vi khuẩn trên phát triển và gây hại cho cơ thể.

Cầm trên tay lô BVS 15 gói được mua với giá 16.500 đồng đặt vào tận tay các chị em phụ nữ, chúng tôi ghi lại những bức xúc và bất bình về loạt sản phẩm nhạy cảm này. Chị Trần Lý (Nhân viên văn phòng) không ngại bóc chúng ra và cho biết: “Lớp lưới bên trên rất mục, dễ rách. Bên trong lớp bông tôi thấy bó bở mục, bên trong lớp bông thấy có thêm những màu lạ. Lớp keo dính thì nhoe nhoét và thấy nhiều bụi bẩn ở bề mặt...” Hỏi cảm nhận của mình, chị Lý bức xúc:

“Tôi thấy nó thật nguy hiểm, nhất là cho mẹ và chị ở quê. Mẹ tôi cứ rẻ là ham rẻ... ở quê thì không phân biệt được thật giả và như thế là họ cứ dùng và cứ vô tình rước họa vào thân”. Chị Lý tỏ ra bất bình về các nhà máy sản xuất sản phẩm này, và .băn khoăn về sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng chịu trách nhiệm kiểm định, thanh tra những sản phẩm có liên hệ trực tiếp đến sức khỏe con người.

Còn Nguyễn Thị Thủy, một học sinh từ quê ra Hà Nội ôn thi đại học, nhìn những miếng BVS này Thủy bảo : “Em thấy quen quá”. Cầm tay vào Thủy mới ngỡ ngàng: “Em vẫn mua nó với giá 2500 đồng tại các cửa hàng ngoài chợ”. Thủy chọn sản phẩm này vì nó rẻ và hợp túi tiền với ở quê, nhưng khi được biết về kết quả thử nghiệm Thủy ngỡ ngàng: “Khi em sử dụng những miếng BVS thấy bở tung, bở toét nghĩ là tại mình bị... nhiều. Thế nhưng không dám kêu ai vì đó là vấn đề nhạy cảm lắm ! Thấy các chị hỏi em mới giật mình...”.



Điều kiện bảo quản BVS ở 1 nhà xưởng

17 tuổi Thủy đã dùng những sản phẩm này gần 3 năm, em tỏ ra rất lo lắng đến sức khỏe của mình.

Khi đem những hàng BVS chính hãng và Koten nhái ra so sánh, thì những người được cầm tận tay các sản phẩm này đã giật mình. Bởi thực tế chất lượng đúng là “một trời một vực”, nhiều phụ nữ lúc này thật sự lo lắng với sức khỏe của mình.

Bệnh phụ khoa và thực tế giật mình

Khi nghe về các loại BVS chất lượng không đảm bảo, TS Nguyễn Việt Tiến (Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TU) cảnh báo: Nếu chất lượng làm băng vệ sinh không

đảm bảo, dùng lâu có thể gây viêm nhiễm, nhiễm khuẩn phần phụ, bám tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung và lâu dần có thể dẫn tới vô sinh. Có nhiều chị em, thấy ra nhiều khí hư nên sử dụng băng vệ sinh thường xuyên, khiến tình trạng viêm nhiễm ngày càng gia tăng.

Theo những chuyến hàng BVS đi khắp các ngã đường, chúng tôi đến tận những vùng miền, nơi được coi là “thiên đường” tiêu thụ các sản phẩm này. Tại xã Chiềng Châu (Mai Châu – Hòa Bình), trên tuyến đường liên xã này có nhiều cửa hàng tạp hóa với nhiều sản phẩm BVS nhãn mác

lạ bày bán công khai. Chị Hà Thị Chiên (Trưởng trạm y tế xã) cho biết những con số khi theo dõi việc khám chữa bệnh phụ khoa ở phụ nữ trong xã: “Trong số 49 người đi khám trong những tháng đầu năm thì có 31 người mắc bệnh, các bệnh phổ biến như nấm, ngứa, viêm nhiễm phần phụ... Con số trên thực tế còn cao hơn, bởi đa số các chị em thường khi phát bệnh mới khám, họ ngại đến nếu không có phong trào hay chiến dịch. Hầu như các chị em không có ý thức đi khám định kì”.

Ở các vùng cao cùng với việc lao động nặng nhọc, điều kiện vệ sinh, môi trường...

cộng thêm những nguy cơ tiềm ẩn do BVS chất lượng kém làm ám ảnh sức khỏe sinh sản của nhiều phụ nữ, là bản khoăn của nhiều cán bộ y tế vùng cao. Chị Hà Thị Hạnh (cán bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản) của xã Mai Hạ (một xã khác của huyện Mai Châu) chia sẻ: “Thời gian vừa qua Trung tâm y tế dự phòng huyện tổ chức đợt khám cho chị em. Kêu gọi rất nhiều thì dân mới đi và khám được cho khoảng 300 trường hợp, trong đó có 67 người được kết luận là mang bệnh. Chủ yếu là viêm phần phụ, nấm, ngứa...”. Quan sát ở những quán tạp hóa trên địa bàn huyện và xã có bán sản phẩm

BVS chị Hạnh cho hay: “Nhiều sản phẩm mang tên rất lạ nhái lại các sản phẩm được quảng cáo trên tivi. Tôi là cán bộ y tế biết thì tránh nhưng đa phần dân tham tiện lợi và rẻ... cán bộ không ngăn được”.

Những tác hại của sản phẩm BVS đã rõ, nhưng trên thực tế ở nước ta chưa có tiêu chuẩn chất lượng cho mặt hàng này. Thế nên việc công bố chất lượng do doanh nghiệp “tùy tâm”. Bởi một thực tế như vậy nên BVS siêu rẻ và chất lượng “siêu tệ” vẫn tràn lan trên thị trường. Trước mắt hậu quả này chưa lộ rõ nhưng nếu tình trạng này không được cảnh báo, ngăn chặn thì sức khỏe của hàng vạn phụ nữ bị đe dọa là điều khó tránh khỏi.

Đề nghị Bộ Y tế, Thanh tra y tế sớm có biện pháp giải quyết nhằm mang lại cuộc sống khỏe cho chị em phụ nữ. Qua đây cũng chuyển tới chị em khuyến cáo trong việc sử dụng BVS kéo ham rẻ mà rước bệnh ■



Lớp màng dễ rách lộ ra hàng loạt bột giấy, bông bần bên trong